

Số: **03**^{*}-CT/HU

Thọ Xuân, ngày **23** tháng 3 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
VỀ VIỆC LÃNH ĐẠO ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN
DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP, QUẢN LÝ
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị có liên quan, nhất là lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (*viết tắt là 02 Dự án*) trên địa bàn huyện liên tục không kể ngày, đêm, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện 02 Dự án nêu trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tại một số cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chưa quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ của lực lượng Công an dẫn đến kết quả đạt được chưa cao. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện chưa sâu rộng, còn hình thức; sự phối hợp tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thiếu chặt chẽ, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân làm thủ tục cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước công dân. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân lực ở một số nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu,...

Theo chỉ tiêu được giao của Chính phủ và Bộ Công an, đến ngày 17/6/2021 tỉnh Thanh Hóa phải hoàn thành cấp mới, cấp đổi 2,9 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, trong đó huyện Thọ Xuân dự kiến hoàn thành hơn 85 nghìn thẻ. Đây là khối lượng công việc rất lớn cần phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian ngắn.

Để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công

dân trên địa bàn tỉnh; các nội dung tại Công văn số 122-CV/HU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn huyện và nội dung Chỉ thị này. Xác định việc thực hiện các dự án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân là nhiệm vụ chính trị của cả Hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện; trong đó, nhiệm vụ hoàn thành thu nhận hơn 85 nghìn hồ sơ cấp căn cước công dân trước ngày 17/6/2021 là một “Chiến dịch” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; lấy kết quả hoàn thành việc cấp căn cước công dân là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

2. Tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện 02 Dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án, đặc biệt là việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, cụm dân cư phải tiên phong, gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình, dòng họ thực hiện cấp mới, cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử.

3. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc và đảm bảo đầy đủ chế độ đối với cán bộ, công chức, lực lượng tham gia thực hiện 02 Dự án; kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu hỗ trợ kinh phí, phương tiện phục vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện 02 Dự án và động viên các lực lượng trực tiếp tham gia “Chiến dịch”.

4. Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các đảng ủy, chi ủy chi bộ trực thuộc, căn cứ nội dung Chỉ thị này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện 02 Dự án; quán triệt và yêu cầu 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2021.

5. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng vùng, phó trưởng vùng; các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách cơ sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị được giao phụ trách triển khai thực hiện 02 Dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

6. Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm 80 ngày không nghỉ phục vụ nhân dân làm Căn cước công dân. Bổ sung các trang thiết bị và tăng cường lực lượng tham gia các tổ làm Căn cước công dân lưu động tại các địa phương, đơn vị đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

7. Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, hằng tuần báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Các ban Đảng, UBKT Huyện ủy,
- Đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu: VP Huyện ủy, CA huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Phạm Mai Anh